

Mỹ Đình 1, ngày 6 tháng 9 năm 2022

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG

Đối tượng: Giáo viên, phụ huynh và học sinh toàn trường

Hình thức giới thiệu: Trang web trường và tiết học

Người giới thiệu: Trần Mai Hương Giang - Lớp: 5A5

Tên sách:

HAI VẠN DẶM DƯỚI ĐÁY BIỂN

Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Trần Mai Hương Giang. Nếu từ nhỏ bạn đã có ước muốn được khám phá những điều kì lạ dưới đáy biển thì không thể bỏ qua cuốn sách “Hai vạn dặm dưới biển” này. “Hai vạn dặm dưới biển” đó là một tiêu đề để lại một ấn tượng rất mạnh trong lòng bạn đọc. Hai vạn dặm – một con số khổng lồ, ước tính gần 3 lần so với chu vi của trái đất, đó là một con số mà ít ai có thể tưởng tượng độ dài của nó! Đúng như đặc điểm của tên cuốn sách, đây là một câu chuyện viễn tưởng. Tác giả của cuốn sách này là Jules Gabriel Verne. Jules Verne sinh năm 1828 mất năm 1905. Ông là nhà văn Pháp nổi tiếng, người đi tiên phong trong thể loại văn học Khoa học viễn tưởng và được coi là một trong những “Cha đẻ” của thể loại này. Với những tác phẩm nổi tiếng như Hành trình vào tâm trái đất (1864), Hai vạn dặm dưới biển (1870), Vòng quanh thế giới trong 80 ngày (1873), Jules Verne đã đề cập đến những cuộc phiêu lưu bằng máy bay, tàu ngầm hay những chuyến du hành vào vũ trụ trước khi những phương tiện này ra đời.

Tất cả bắt đầu từ sự xuất hiện của một sinh vật lạ-con cá voi khổng lồ. Một con vật có khả năng di chuyển nhanh đến khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng của con người. Chính những khác biệt ấy đã thôi thúc sự tò mò của những con người vĩ đại. Giáo sư Aronac cùng anh bạn giúp việc vui tính Công-xây và Nét Len-anh thợ săn cá voi người Canada đã quyết định lên đường khám phá về bí mật của sinh vật khác thường này. Và điều bất ngờ lớn nhất đã xảy ra khi đoàn thám hiểm của giáo sư bất ngờ bị con cá khổng lồ đó nuốt vào bụng. Nhưng cũng nhờ thế, họ đã được chu du khắp các đại dương cùng thuyền trưởng Nemo trong con cá khổng lồ - chiếc tàu ngầm Nautilus. Những phát minh kì lạ, những cuộc chạm trán hiểm nguy, những bí mật li kì... tất cả đã

tạo nên một chuyến phiêu lưu vô cùng thú vị. Vượt qua hai vạn dặm và đi vòng quanh thế giới trong vòng mười tháng, qua Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, biển Đỏ, Địa Trung Hải.... “Ai đã đo được các vực thẳm?- Chỉ có hai người có thể trả lời câu hỏi đó: thuyền trưởng Nê-mô và giáo sư Aronac” Nếu bạn đọc cuốn sách này, bạn có cảm giác như bản thân cũng là một phần trong câu chuyện của họ, cùng đi qua và khám phá bao điều lý thú dưới lòng đại dương sâu thẳm. Nếu bạn thích cuốn sách này thì hãy tìm mua với giá 98.000. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.